

7 tác dụng



Làm thông thoáng lỗ chân lông

Loại bỏ tế bào chết, khô cũng như chất cặn còn sót lại trên bề mặt da sau khi rửa mặt, giúp ngăn ngừa tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông và hình thành mụn đầu trắng, mụn đầu đen cứng đầu.

Ngăn ngừa mụn trứng cá

Giống như việc làm thông thoáng lỗ chân lông giúp ngăn ngừa tình trạng mụn đầu trắng và mụn đầu đen, sản phẩm còn có thể ngăn ngừa các vấn đề khác như mụn trứng cá. Tẩy tế bào chết giúp làm thông thoáng lỗ chân lông, từ đó giúp làm giảm mụn.

Giúp các sản phẩm dưỡng da khác thẩm thấu tốt hơn

Khi lỗ chân lông được thông thoáng, bề mặt da mịn màng, các tế bào chết, khô được loại bỏ thì các sản phẩm chăm sóc da khác mới có thể thẩm thấu sâu hơn.

Làm đều màu da

Tẩy tế bào chết giúp loại bỏ các tế bào khô, chết đồng thời làm mịn kết cấu da, da sẽ trông đều màu hơn theo thời gian. Các tế bào da cũ được loại bỏ cho phép các tế bào mới tỏa sáng, mang lại cho bạn làn da tươi trẻ.

Thúc đẩy tuần hoàn và dẫn lưu bạch huyết

Tẩy tế bào chết có nhiều lợi ích, bao gồm kích thích hệ bạch huyết để làm sạch bên trong và kích thích máu giàu oxy để nuôi dưỡng và giữ ẩm bề mặt da. Đây là hình thức giải độc cho da, được sử dụng để loại bỏ độc tố không tốt cho da sau đó thúc đẩy sức khỏe tế bào và làm cho làn da trở nên rạng rỡ.

Tăng tốc độ luân chuyển tế bào

Tẩy tế bào chết giúp tái tạo tế bào, làm cho làn da trông rạng rỡ hơn. Điều này có nghĩa là da có thể duy trì các tế bào mới, khỏe mạnh trên bề mặt và loại bỏ các tế bào hoại tử, khô hoặc chết giúp mang lại làn da siêu mịn màng và khuôn mặt trẻ trung mà tất cả chúng ta đều mong đợi.

Kích thích tổng hợp collagen và giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn

Tẩy tế bào chết thường xuyên giúp kích thích tổng hợp collagen, giúp cải thiện kết cấu và tính toàn vẹn của da, đồng thời làm cho da trông săn chắc và trẻ trung hơn. Bằng cách này, tẩy tế bào chết thực sự mang lại lợi ích chống lão hóa, tăng sản sinh collagen và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn.

Cách sử dụng

1. Sau khi rửa mặt sạch với LA'SOULGOLD Skin Secret Hydralift Cleansing Foam, lấy một lượng vừa đủ thoa lên vùng da sạch và khô.
2. Nhẹ nhàng massage mặt và cổ theo chuyển động tròn và tránh vùng mắt.
3. Rửa sạch bằng nước ấm và vỗ nhẹ cho khô da.
4. Sử dụng 2-3 lần một tuần.



LA'SOULGOLD
Skin Nutrition Expert

DEEP GENTLE PEELING GEL

#JourneytotheBeautyDiscovery

#LA'SOULCARE

#LA'SOULGOLD

A Product of



www.snemarketing.com

Unit 38-5-4 Shamelin Business Centre,
No. 38 Jln 4/91, Taman Shamelin Perkasa,
56100 Kuala Lumpur.



MADE IN KOREA

Not tested on animals

KKM APPROVED

LA'SOULGOLD Deep Gentle Peeling Gel là sản phẩm được thiết kế đặc biệt để tẩy da chết, lấy đi lớp bụi bẩn và biểu bì còn sót lại ngay lập tức để làm mịn làn da của bạn một cách rõ rệt mà không gây kích ứng.

Giàu chiết xuất từ nhiều loại thực vật, loại bỏ tạp chất, da chết và làm thông thoáng lỗ chân lông bị tắc nghẽn. Phương pháp điều trị thông minh này có tác dụng nhanh chóng và đa lợi ích, giúp giảm dần sự xuất hiện của tàn nhang và seborrhea, giảm các dấu hiệu tổn thương do ánh nắng mặt trời, mang lại cho bạn làn da đều màu hơn và rạng rỡ hơn.

LA'SOULGOLD Deep Gentle Peeling Gel là sản phẩm tẩy tế bào chết tương đối dịu nhẹ, không giống như hầu hết các loại gel tẩy tế bào chết hay da chết trên thị trường, không chứa các hạt bào mòn hay thành phần hóa học gây hại cho da, phù hợp với mọi loại da.

Câu hỏi thường gặp

1. Nên sử dụng LA'SOULGOLD Deep Gentle Peeling Gel bao nhiêu lần một tuần?

Khuyến cáo bạn chỉ nên sử dụng tẩy da chết 2-3 lần/tuần.

2. LA'SOULGOLD Deep Gentle Peeling Gel có lưu lại trên da không?

Chúng tôi khuyên bạn không nên để LA'SOULGOLD Deep Gentle Peeling Gel trên da quá 5 phút vì các thành phần tẩy tế bào chết có thể bị khô nếu để quá lâu.

3. LA'SOULGOLD Deep Gentle Peeling Gel có thể dùng làm mặt nạ được không?

Không khuyến nghị. LA'SOULGOLD Deep Gentle Peeling Gel là sản phẩm tẩy da chết nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, giúp tăng cường sức khỏe làn da bằng cách loại bỏ các tế bào da chết và tạp chất, không phải như một loại mặt nạ.

4. Da dễ nổi mụn có nên dùng tẩy tế bào chết không?

Tẩy tế bào chết rất quan trọng đối với quá trình điều trị mụn. Đó là vì vi khuẩn gây mụn có thể phát triển trên các tế bào da chết. Tẩy tế bào chết hạn chế cả số lượng tế bào chết tồn tại trên da và thời gian chúng tồn tại. Cả hai lợi ích này đều giúp loại bỏ các yếu tố chính gây ra mụn trứng cá.

*Journey to the
Beauty Discovery*



Thành phần

Chiết xuất đu đủ

Là một chất tẩy tế bào chết phi vật lý hiệu quả. Papain, một loại enzyme có trong trái cây, giúp loại bỏ tạp chất và tế bào da chết, cũng có đặc tính kháng khuẩn giúp làm mờ mụn trứng cá, sẹo và tổn thương da do ánh nắng mặt trời.

Chiết xuất cây thì là

Bình thường hóa bã nhờn, tẩy tế bào chết và hoạt động như một chất chống viêm, kháng khuẩn và chống oxy hóa, được biết đến như một giải pháp cho làn da dễ bị mụn trứng cá, không gây kích ứng và dịu nhẹ cho da.

Chiết xuất lá damiana

Giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Giúp ngăn ngừa sự đổi màu da và các dấu hiệu khác của da do tổn thương từ tia cực tím.

Dầu hắc mai biển

Giàu nhiều loại vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, được mệnh danh là "siêu trái cây" chăm sóc da, có tác dụng tái tạo tế bào, chống viêm và chống oxy hóa, kích thích sự hình thành các tế bào mới và quá trình trao đổi chất của da, giúp da mau lành vết thương, làm dịu vết cháy nắng, tăng cường độ đàn hồi và ngăn ngừa khô da.

Glycine chiết xuất từ hạt đậu nành (đậu tương)

Chống viêm, kích thích sản sinh collagen, chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ da khỏi tia UV, cải thiện làn da không đều màu và các dấu hiệu lão hóa rõ rệt trên da do nhiều năm tiếp xúc với môi trường.

Natto Gum

Chứa lecithin làm mềm da. Đây là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ chống lại tổn thương các gốc tự do cho da, giữ cho làn da trông luôn tươi sáng, trẻ trung và khỏe mạnh, đồng thời giúp ngăn ngừa các nếp nhăn trên da.

Chiết xuất rau sam

Chứa ba chất chống oxy hóa mạnh mẽ là vitamin E, C và carotene. Làm sáng tông màu da, giảm tác hại của tia cực tím cho da và trì hoãn lão hóa da.

Chiết xuất rau má

Có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ và nguồn axit amin phong phú, dưỡng ẩm và kháng khuẩn. Làm tăng lưu thông máu và đã được chứng minh có tác dụng làm tăng sản xuất collagen, cải thiện độ săn chắc và đàn hồi của da, đồng thời cũng giúp phục hồi hàng rào bảo vệ của da và giảm bớt một số vấn đề trên da do tác hại của ánh nắng mặt trời.

Glycerin

Một loại chất dưỡng ẩm da hiệu quả giúp giảm tình trạng khô và xuất hiện các mảng xỉn màu trên da. Làm cho làn da mềm mại và ngậm nước ngay lập tức, duy trì sự cân bằng độ ẩm của da, nuôi dưỡng và tăng cường vẻ ngoài của làn da, mang lại một da khỏe khoắn.

